

Số: 257 /CDN - CSPL

V/v kêu gọi quyên góp ủng hộ CBNGNLD  
các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2017

- Kính gửi:
- Ban Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Ban Giám đốc, Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng;
  - Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Ban Giám hiệu, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc.

Trong ngày 2, 3 tháng 8 năm 2017, do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là các tỉnh Yên Bái, Sơn La đã xảy ra lũ ống trên diện rộng, làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân các tỉnh nói chung, các trường học, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLD) các tỉnh Tây Bắc nói riêng. Cơ sở vật chất trường học, nhà công vụ giáo viên, tài sản của CBNGNLD bị mưa lũ cuốn trôi, thiệt hại rất lớn. Hiện tại, đời sống của đội ngũ CBNGNLD ở các địa phương này gặp rất nhiều khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời trích 300 triệu đồng và Công đoàn Giáo dục Việt Nam trích 135,5 triệu đồng từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục” để hỗ trợ các trường học, CBNGNLD tại hai tỉnh Yên Bái và Sơn La.

Ngày 04/8/2017, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có công văn số 245/CDN đề xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp kêu gọi CBNGNLD ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngày 09/8/2017, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có bút phê giao cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai kêu gọi CBNGNLD thuộc Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn các đại học, các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc chung tay quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các nhà trường đã bị ảnh hưởng bởi lũ quét vừa qua tại các tỉnh Tây Bắc, nhằm góp phần giải quyết những khó khăn cho các trường học, để CBNGNLD và học sinh sớm ổn định cuộc sống, ổn định hoạt động dạy - học chuẩn bị bước vào năm học mới.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Ban Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các đại học, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công đoàn cùng cấp vận động CBNGNLD tại đơn vị ủng hộ tối

